

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (Action Plan)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

งาน/โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

แผนงานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์การเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์

เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตรกรเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.รสสุคนธ์ ประเทศรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติ : นางสาวพัทธนันท์ ประคอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

นางสาวกิริยา วัดเมือง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ				งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย												ตัวชี้วัด/เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)						
ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด				งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น			รวมงบประมาณทั้งสิ้น			1. สมาชิกและสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดกลาง/ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ตลอดห่วงโซ่ อุปทานของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 2. มูลค่าการค้าเงินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี									
				1,680 บาท			บาท			บาท			บาท			1,680 บาท												
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4												
	หน่วยนับ	งาน	งบ	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		
				งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	
1 การวางแผนการปฏิบัติงาน																												กพส
สรุปข้อมูลรายการอุปกรณ์ 1 สหกรณ์ จำนวน 2 รายการ	ครั้ง	1		1																								
- ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด																												
2 การดำเนินการตามแผน																												
2.1) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ และจัดอบรมหลักสูตร	ครั้ง	1	480					1																				กพส, /กสส 1
"การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรแต่ละชนิด" จำนวน 2 วัน																												
ผ่านระบบ Zoom application																												
2.2) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน/ส่งเสริมการ	ครั้ง	1	720											1														กพส, /กสส 1
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขนส่งของสหกรณ์																												
3 การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผล																												
3.1) รายงานผลการดำเนินโครงการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพใน	ครั้ง	12		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		กพส
สังกัดสหกรณ์ และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ																												
3.2) ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก	แห่ง/ครั้ง	1/4	480					1	120					1	120					1	120					1	120	กพส, /กสส 1
และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด																												
4 การประเมิน ปรับปรุงการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพ																												
4.1) วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	ครั้ง	1																										กพส, /กสส 1
4.2) ปรับปรุงและพัฒนา ในส่วนที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน	ครั้ง	1																										กพส, /กสส 1
รวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			1,680																									

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน 

ชื่อ - สกุล (นางสาวพัทธนันท์ ประคอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ - สกุล (นางสาวรสสุคนธ์ ประเทศรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ผู้อนุมัติแผน 

ชื่อ - สกุล (นายมนตรี ปาป้อง)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี